



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โพลการทำงานของคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ thebangkokinsight, INN, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา

-เสนอข่าว นิต้าโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,278 ตัวอย่าง เรื่อง “6 เดือน นายกรัฐมนตรี ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” ร้อยละ 33.72 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดี การบริหารประเทศไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คืบหน้า แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ส่วนความประทับใจในการทำงานของคน. อันดับ 1 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในตำแหน่งรมว.กลาโหม ร้อยละ 26.21 อันดับ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในตำแหน่งรองนายกฯ และรมว.สร. ร้อยละ 23.40 อันดับ 3 นายวิษณุ เครืองาม ในตำแหน่งรองนายกฯ ร้อยละ 18.00 อันดับ 4 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ในตำแหน่งรองนายกฯ ร้อยละ 17.37 และอันดับ 5 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในตำแหน่งรองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ร้อยละ 16.59

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยโพสต์, newtv.

-เสนอข่าว สำนักวิจัยซูเปอร์โพล สำรวจภาคสนามเรื่อง เสียงของประชาชนต่อกระทรวงหลัก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,127 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 87.1 ระบุทำบ้านเมืองสงบไม่วุ่นวายของก.กลาโหม รองลงมา ร้อยละ 69.4 ระบุเปิดโอกาสให้ความเสมอภาคทางการศึกษาของก.ศึกษาธิการ ร้อยละ 65.5 ระบุใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมของก.พลังงาน ร้อยละ 51.5 ระบุลดการใช้ถุงพลาสติกของก.ทรัพยากรธรรมชาติและฯ ร้อยละ 50.1 ระบุแก้ปัญหาการค้ำมนุษย์ ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ของก.มหาดไทย ร้อยละ 48.3 ระบุรับยาใกล้บ้านของก.สาธารณสุข ร้อยละ 47.9 ระบุความปลอดภัยทางถนนของก.คมนาคม ร้อยละ 44.2 ระบุช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติของก.กลาโหม ก.มหาดไทย ร้อยละ 38.5 ระบุอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตว์ทะเล พันธุ์พืช ของก.ทรัพยากรธรรมชาติและฯ และร้อยละ 36.2 ระบุกัญชาเพื่อรักษาโรคของก.สาธารณสุข

อากาศหนาว

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยรัฐออนไลน์, Mthai

-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นราบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียส ยอดดอยและยอดภู อุณหภูมิต่ำสุด 1-8 องศาเซลเซียส ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกทม.และปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศาเซลเซียส

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นพ.อภิชัย ลีมานนท์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ แนะนำประชาชนระมัดระวังสุขภาพเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในฤดูหนาว คือ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรดื่มสุรา และเสพของมึนเมาเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เสื้อผ้ามือสองหากไม่ทำความสะอาดก่อนนำมาสวมใส่อาจก่อให้เกิดโรคกลากเกลื้อน โรคภูมิแพ้ โรคเชื้อรา ควรซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า จากนั้นต้มในน้ำเดือดที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที - 1 ชั่วโมง แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง ส่วนผู้ที่มีอาการคันผิวหนังหลังใช้เสื้อกันหนาวมือสอง ควรรีบไปพบแพทย์รับการรักษาอย่างถูกวิธี

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, เพจ drama-addict, เว็บไซต์กระปุก, เว็บไซต์เดลินิวส์, TNN, workpointnews

-เสนอข่าว พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การชะลอวัย ทวิตข้อความว่า อากาศหนาวผิวจะแห้งง่าย อย่าน้ำร้อนจัด อย่าน้ำร้อนนานเกินไป อย่าน้ำสบู่ผิว และเลือกใช้สบู่อ่อน ๆ ที่ไม่มีน้ำหอมฉุน ฟองไม่มาก ทาครีมทันทีหลังล้างหน้า/อาบน้ำ นอกจากนี้ งานวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า ในฤดูหนาวคนน้ำหนักขึ้นเฉลี่ย 0.5-1 กก. จากกินเพิ่มขึ้นและออกกำลังกายน้อยลง

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า วันที่ 9 ธ.ค. จะเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสั่งการให้กำกับดูแลตามนโยบายขับเคลื่อนภาคการเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ เกษตรกร และผู้บริโภค ส่วนมตคกก.วัตถุอันตรายวันที่ 27 พ.ย. ก.เกษตรฯ ต้องรอนหนังสือประกาศมตคกก.อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการฯ จึงจะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ได้ซื้อปลาที่ชาวบ้านจับมาจากในคลอง ซึ่งปลาชนิดนี้กินดินที่มีสารตกค้างทำให้กระดูกเป็นสีดำ รวมทั้งมีคนงานฉีดยาฆ่าหญ้าเป็นโรคมะเร็ง ดังนั้นจำเป็นต้องเดินหน้าเลิกใช้สาร และได้ประสานรมว.คมนาคม ใช้รถตัดหญ้าแทนใช้ยาฉีดพ่นกำจัดวัชพืชพื้นที่ขอบถนนทั่วประเทศ ซึ่งได้รับปากให้ความร่วมมือ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุหรีของเรียบ สื่อที่นำเสนอ : businesstoday</p> <p>-เสนอบทความ ว่า 9 ธ.ค. 2562 มีการบังคับใช้บุหรีของเรียบ ซึ่งต้องรอดูว่าจะทำให้จำนวนการบริโภคบุหรีลดต่ำลงหรือไม่ แต่ที่น่าสังเกตคือ มาตรการต่างๆ ที่ผ่านมามีผลแค่ทำให้การบริโภคบุหรีชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงเวลาอันสั้นเท่านั้น โดยสถิติการบริโภคยาสูบของประเทศไทย ปี 2561 ของ ศจย. พบการบริโภคยาสูบมีปริมาณทรงตัวปีละ 2,000 ล้านซอง หรือ 40,000 ล้านมวน กลุ่มที่เป็นลูกค้ารายใหญ่คือประชาชนอายุ 20-44 ปี ซึ่งมี 24.3 ล้านคน ในจำนวนนี้สูบบุหรีถึง 42.6% หรือ 10.35 ล้านคน และเป็นกลุ่มที่คกก.ควบคุมการบริโภคยาสูบควรจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ดีกว่าออกมาตราการแบบเหวี่ยงแห</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์สนุก, สำนักข่าวไทย newtv, TNN</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงผู้ป่วยจากการใช้บุหรีไฟฟ้ารายแรกในไทย ว่า เป็นเพศชาย อายุ 48 ปี สูบบุหรีไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของกัญชาก่อนนอนทุกวัน ตั้งแต่ 3 พ.ย. 2562 วันที่ 10 พ.ย. เริ่มมีอาการหอบเหนื่อย อ่อนเพลีย มีไข้ เจ็บหน้าอก วันที่ 15 พ.ย. หอบเหนื่อยมาก จึงเข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง และส่งตัวมารักษาต่อรพ.เอกชนอีกแห่งในวันที่ 18 พ.ย. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบการติดเชื้อในปอด และอาการของผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคปอดอักเสบจากบุหรีไฟฟ้า ตามแนวทางของ US-CDC ได้รับการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ทางหลอดเลือดดำ ขณะนี้อาการดีขึ้น สามารถไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้</p> <p>รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรีไฟฟ้ารายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องว่าอาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อจากโรคประจำตัวเดิม หรือจากยาอื่นที่ผู้ป่วยได้รับอยู่ก่อน ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือสถานพยาบาลทั่วประเทศ หากพบผู้ป่วยเข้าข่ายโรคปอดอักเสบจากบุหรีไฟฟ้า สามารถรายงานมายังกรมควบคุมโรคซึ่งเตรียมความพร้อมระบบรายงานโรคและภัยสุขภาพให้สถานพยาบาลทุกแห่งสามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งประเทศ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตามระบบการให้คำปรึกษาของสธ. หรือปรึกษาสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ</p>	
<p>งบสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, INN, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของ สธ. และหน่วยงานในกำกับวงเงินงบประมาณกว่า 1 แสนล้านบาท นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ชี้แจงว่า สธ.มีหน่วยงานในสังกัดกว่า 1 หมื่นแห่ง ดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสูงอายุ มีการพัฒนาศักยภาพในการดูแลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งส่งทีมแพทย์ครอบครัวไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลมากกว่า 2 แสนคน โดยในปีต่อไปจะมีการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับความสะดวกสบายและได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังพัฒนารพ.โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียให้ความรู้ด้านสุขภาพ และมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบ UCEP พร้อมกับน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เน้นการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ ลดปัญหาความแออัดในรพ. รวมทั้งนำการแพทย์ทางเลือกมาปรับใช้</p>	
<p>ข้อเสนอแพทย์จบใหม่ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์</p> <p>-เสนอบทความ โดย นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวว่า ปัญหาแพทย์ใช้ทุนลาออกมีมาเกิน 10 ปี แต่การแก้ปัญหาหาจไม่มี ความชัดเจน ทำให้แพทย์ในระบบน้อยลง ไม่สามารถพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่นได้ และแพทย์ที่ยังอยู่ต้องรับภาระมากขึ้น ต้องตัดวงจรปัญหา 1.เวลางานที่หนักเกินไป ต้องออกเป็นกฎหมายกำหนดชั่วโมงในการทำงานต่อสัปดาห์ และหาเงินมาว่าจ้างแพทย์ชั่วคราวมาช่วย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลความต้องการแพทย์เพิ่มและวางแผนรับเพิ่มในระยะยาว 2.แบกรับความรับผิดชอบสูงเกินไป แพทย์ไม่สามารถเก่งทุกอย่างได้ โดยเฉพาะใน 5 ปี หลังมีการตั้งเกณฑ์คุณภาพในการรักษาดูแลคนไข้ที่สูงมาก 3.Decentralization ยกระดับรพช.ให้มีระบบชัดเจน มีคนบริหาร มีแพทย์เพิ่ม 4.เพิ่มปีการใช้ทุน และเพิ่มปีการเรียนเฉพาะทาง แต่ต้องทำให้จบแล้วอยากอยู่ในรพ.รัฐต่อ เช่น ใช้ทุนที่บ้านเกิด เพิ่มเงินเดือนตามจำนวนปีที่อยู่ 5.ความเสี่ยงถูกฟ้องร้องสูง ทำให้เลือกเรียนสาขาที่ไม่เสี่ยง สามารถเลือกเวลางาน ไม่มีผูกเงินและค่าตอบแทนสูง สรุปว่าต้องมีความชัดเจนในการปกป้องแพทย์ กำจัดกลุ่มเอาเปรียบระบบโดยมาตรการเด็ดขาด มีความชัดเจนในการดูแลช่วงบั้นปลายชีวิตคนไข้ และเพิ่มค่าตอบแทนสูงสุดในสาขาขาดแคลน เช่น ศัลยกรรมสมอง</p>	
<p>Health literacy สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา</p> <p>-เสนอบทความว่า หน่วยงานต่างๆ มักเน้นการเผยแพร่ความรู้ไปสู่คนในสังคมโดยไม่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย นโยบายภาครัฐหลายนโยบายมีความสับสนเสี่ยงทำให้คนในสังคมเข้าใจผิด เช่น เรื่องการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แพทย์ เกิดผลกระทบจากความเชื่อและการเสพยาสารหลายทางโดยกลั่นกรองไม่ได้ ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากใช้แบบผิดๆ จนได้รับผลข้างเคียง และใช้กันอย่างยากที่จะควบคุม, การประชาสัมพันธ์เพื่อลดการติตราผู้ติดเชื่อเอชไอวี โดยใช้แคมเปญ U=U หรือ Undetectable = Untransmittable ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด จนละเลยที่จะระมัดระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้น ก่อนประกาศนโยบายสาธารณะใดๆ ควรประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้า</p>	
<p>มาตรฐาน Street Food สื่อที่นำเสนอ : thaigov, กรมประชาสัมพันธ์ -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สส. พร้อมด้วยผู้บริหาร เปิดมหกรรม Street Food และอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ครั้งที่ 11 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจ เชื่อมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย ณ ถนน Street Food เทศบาล ต.ลำ นารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยในปี 2561 – 2562 จะพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย 30 จังหวัด และขยายให้ครบทุกจังหวัดในปี 2564 สำหรับร้านอาหารริมบาทวิถีตลาดโต้รุ่งลำนารายณ์ มีร้านผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Taste 60 ร้าน และผ่านการอบรมได้รับบัตรผู้สัมผัสอาหารรับรอง 100%</p>	
<p>คุมเข้มลานเบียร์ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, thebangkokinsight, thaiquote, เชียงใหม่นิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์สนุก, ThaiPBS -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงฤดูหนาวและเทศกาลปีใหม่จะมีผู้จัดลานเบียร์สด ซึ่ง การตั้งซุ้มจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และการแสดงดนตรี เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อปท.ทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแล ลานเบียร์สดที่จัดให้มีซุ้มจำหน่ายอาหาร เบียร์สด และการแสดง ดนตรี ให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด โดยผู้ประกอบการต้องยื่นขอ ใบอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ตั้งของกิจการนั้น และต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะตามกฎกระทรวงว่า ด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 และข้อบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งควบคุมการดำเนินกิจการมิให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุรำคาญสร้างความเดือดร้อนกับ ประชาชน</p>	
<p>มะเร็งกระเพาะอาหาร สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด -เสนอข่าว นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า โรคมะเร็งกระเพาะอาหารไม่ได้พบบ่อยในคนไทย ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งที่พบบ่อย ผลในกระเพาะอาหารเรื้อรัง การติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคทีเรียไพโลไร การรับประทานอาหาร เค็มจัด ปิ้งย่าง หมักดอง ภาวะกรดในกระเพาะอาหารน้อยกว่าปกติ มีอาการคล้ายกับโรคกระเพาะอักเสบ คือ ปวดท้องบริเวณ ใต้ลิ้นปี่ ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบและซื้อยารับประทานเอง ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบแต่รักษาไม่ ต่อเนื่องมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้เช่นกัน ดังนั้น ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและตรวจติดตาม หากรักษา แล้วไม่ดีขึ้นจะวินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง การรักษาขึ้นอยู่กับระยะและลักษณะเซลล์มะเร็ง แต่หากเป็นระยะเริ่มต้นสามารถ ใช้ การผ่าตัดออกมาทั้งหมดได้</p>	
<p>แผนบริการสาธารณสุข EEC สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์ -เสนอข่าว นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ เห็นชอบแผนงานสำคัญต่อเนื่องจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก โดยแผนการยกระดับบริการสาธารณสุขใน EEC มีโครงการ ที่ต้องเร่งทำ 14 โครงการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจัดทำข้อมูลชุดเดียวกัน 3 โครงการ ด้านรัฐและเอกชนร่วมทุน ลงทุนระหว่าง สธ. อปท. และภาคเอกชนในพื้นที่ 6 โครงการ และด้านเครือข่ายเดียว ระบบเดียว บริการรัฐบนความร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐ สังกัดต่างๆ อปท. และเอกชน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นร่วมกัน 5 โครงการ</p>	
<p>การจัดการน้ำเสียอาคารราชการ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ -เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2563 จะร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เร่ง ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งและพัฒนาอาคารราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน สถาบันการศึกษา รพ. และหน่วยงานอิสระ ในกำกับของรัฐ ให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียจากอาคาร ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 188 หน่วยงาน อยู่ในกทม. 86 หน่วยงาน และต่างจังหวัด 102 หน่วยงาน โดยจะลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากอาคารและ ให้คำแนะนำเชิงเทคนิคเกี่ยวกับแนวทางการจัดการน้ำเสีย การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามค่า มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เมื่อสิ้นสุดโครงการจะประเมินผลและเผยแพร่อาคารราชการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน เพื่อเป็นต้นแบบ ด้านการจัดการน้ำเสีย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระบบบริการจิตเวชทางไกล สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ จัดโครงการ Smart hospital เปิดระบบบริการจิตเวชทางไกล นำร่องที่เรือนจำกลางนครราชสีมาเป็นแห่งแรก โดยเชื่อมต่อเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างรพ. กับเรือนจำกลางนครราชสีมา และจัดจิตแพทย์ พร้อมทีมสหวิชาชีพ ตรวจรักษาผู้ต้องขังในเรือนจำที่ป่วยทางจิตผ่านทางระบบ Video Call ร่วมกับฝ่ายการแพทย์ของเรือนจำ เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2562 มีผู้ต้องขังป่วยทางจิตขึ้นทะเบียนรักษา 30 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคจิตเภทและซึมเศร้า เมื่อผู้ป่วยพ้นโทษ สสจ.นครราชสีมาจะจัดระบบดูแลต่อเนื่องเหมือนผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป โดยสถานพยาบาลในพื้นที่จัดทีมเยี่ยมบ้านทุก 1 เดือน หรือตามความจำเป็น</p>	
<p>ไขเค็มปนเปื้อนซัลโมเนลลา สื่อที่นำเสนอ : Mthai, เส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าวศูนย์วิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สถาบันอาหาร ก.อุตสาหกรรม สุ่มสำรวจรายการอาหารจำพวกยาไขเค็มแดง 4 ตัวอย่าง พบมีเชื้อซัลโมเนลลาปนเปื้อนทั้งหมด จึงเตือนประชาชนให้เลือกร้านที่สะอาดได้มาตรฐาน ผู้ปรุงมีการรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี รับประทานยาที่ปรุงสุกใหม่ๆ</p>	
<p>โรคหัด สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว ประเทศชามัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้แก่ผู้เข้าเกณฑ์ต้องรับวัคซีนได้เกือบร้อยละ 90 หลังปิดประเทศระดมฉีดวัคซีนเป็นเวลา 2 วัน ด้านองค์การอนามัยโลกเผยว่า ปีที่แล้วทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคหัดเกือบ 10 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 140,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็ก ส่วนภาพรวมปีนี้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 เท่า</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

